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	 SENA	ปักหมุด	ปี62	ยอดขาย	แตะ	1.96	

หมื่นลบ.	-	รายได้		8.27	พันลบ.	เปิด	22	

โครงการใหม่		มูลค่ารวม	2.4	หมื่นลบ.	เผย

ปัจจุบันมี	Backlog	ในมือ	1.02	หมื่นลบ.	รับรู้ปี

นี้	20%	ขณะที่ปี	62	ทุ่มงบ	7-	8	พันลบ.	รองรับ

การซื้อที่ดิน	พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้

ประจ�าเพิ่มเป็น	20%	ภายใน	3-5	ปี	จากปัจจุบัน		

7%	หลังเน้นขยาย	3	ธุรกิจ	โซลาร์	-	โรงแรม	-	

อาคารส�านักงานออฟฟิศ	ระบุอยู่ระหว่างเจรจา

กับพันธมิตร	คาดชัดเจน	Q2/62

 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เส
นาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SENA	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้ายอด

ขายในปี	2562		ไว้ที่ระดับ	19,639	ล้านบาท	

พร้อมตั้งเป้ารายได้อยู่ที่	8,278	ล้านบาท	เนื่องจา

กบริษัทฯเตรียมขับเคลื่อนโปรเจกต์ตลอดทั้ง	2562	

ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในกลุ่มพื้นที่	EEC	

รวม	22	โครงการ	มูลค่ารวม	24,000	กว่าล้าน

บาท	แบ่งเป็นโครงการแนวสูงในกรุงเทพมหานคร		

จ�านวน	7	โครงการ	และโครงการแนวราบจ�านวน			

7	โครงการ	และโครงการแนวราบในต่างจังหวัด

และในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	

อีก		8	โครงการ	

	 ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขายรอโอน	

หรือ	Backlog	ราว	10,210	ล้านบาท	แบ่งเป็น		

Backlog	จากโครงการคอนโดมิเนียม	9,917	ล้าน

บาท	และโครงการแนวราบ	203	ล้านบาท	ซึ่ง	

Backlog	ดังกล่าวจะสามารถรับรู้ในปีนี้	20%	ส่วน

ที่เหลือจะทยอยรับในปีถัดไป	อีกทั้งบริษัทฯยังมี

สต็อกที่พร้อมขายมูลค่า	21,224	ล้านบาท	แบ่ง

เป็นโครงการคอนโดมิเนียม	18,818	ล้านบาท	และ

โครงการแนวราบ	2,426	ล้านบาท	ซึ่งจะรองรับ

การขายได้ตั้งแต่ปี	2562	-	2564

	 ส�าหรับในปี2562	บริษัทฯได้วางงบลงลงทุน

ราว	7,000-8,000	ล้านบาท	เพื่อใช้ส�าหรับ

รองรับการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการหม่ใน

อนาคต	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วน

รายได้ประจ�า	(recurring	income)	ในอนาคตเป็น	

20%	ภายใน	3-5	ปี	จากปัจจุบันอยู่ที่	7%โดย

บริษัทฯจะเน้นขยาย	3	ธุรกิจได้แก่	ธุรกิจโซลาร์	

ซึ่งบริษัทฯจะเน้นขายไฟฟ้าโดยตรง	(	Private	

PPA)	โดยปีนี้บริษัทฯวางเป้าไว้ที่	20	เมกะวัตต์

	 ขณะที่จะลงทุนในธุรกิจโรงแรม	โดยบริษัทฯ

จะเข้าศึกษาเพื่อเข้าซื้อโครงการโรงแรมต่างๆ		

ส่วนธุรกิจอาคารส�านักงาน	บริษัทฯได้วางงบ

ลงทุนราว	1,000	ล้านบาท	เพื่อเข้าซื้ออาคารส�า

งานให้เช่าเพิ่มจากก่อนหน้านี้บริษัทฯได้ร่วมลงทุน

กับ	AIRA	และบริษัทฯแสงฟ้าก่อสร้าง	จ�ากัด	โดย

ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงอยู่ระหว่าง

ศึกษาว่าจะเข้าลงทุนเองหรือร่วมมือกับพาร์ท

เนอร์	ซึ่งคาดว่าจะได้รับความชัดเจนช่วงไตรมาส	

2/2562	เป็นต้นไป	

	 ผศ.ดร.เกษรา	กล่าวเพิ่มเติมว่า	แผนธุรกิจ

และกลยุทธ์ของบริษัทฯในปี2562	จะสร้างการ

เติบโตทุกด้านอย่างแข็งแกร่ง	โดยในปีนี้มุ่งมั่น

เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายผ่านมุมมองแนวคิด	

“small	is	BIG”	ประกอบด้วยการร่วมทุน

พันธมิตรธุรกิจจากญี่ปุ่นพัฒนาโครงการต่อเนื่อง	

ส�าหรับกลุ่มโครงการที่อยู่อาศัยจะมีโครงการใหม่

จากการลงทุนร่วมกับ	ฮันคิว	ฮันชิน	พร็อพเพอร์

ตี้ส์	คอร์ป	อีกไม่ต�่ากว่า	7	โครงการ	มีมูลค่ารวม

ประมาณ	16,600	กว่าล้านบาท

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯจะบุกตลาดแนบราบเจาะ

ลูกค้าเรียลดีมานด์ต่างจังหวัดในกลุ่ม	EEC	ตาม

นโยบายในปีนี้มีแผนพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด

เพิ่มขึ้น	จึงได้ร่วมกับบริษัท	พราว	วานิจ	เน้น

พัฒนาโครงการแนบราบเจาะตลาดเรียลดีมานด์

ในต่างจังหวัดและพื้นที่	EEC	อาทิ	ชลบุรี	สระบุรี	

(เขาใหญ่)	ลพบุรี	และอุดรธานี	ภายใต้ชื่อ	บริษัท	

เสนา	วณิช	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	ด้วยทุนจด

ทะเบียน	600	ล้านบาท	

	 ส�าหรับตลาดต่างประเทศบริษัทฯจะรุกอย่าง

จริงจัง	ร่วมกับพาสเนอร์มืออาชีพ	“แอคคิวท์	เรี

ยลตี้”	บริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ท�าการตลาด

ให้กับโครงการเสนาทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	

อาทิ	จีน	มาเลเชีย	เวียดนาม	สิงคโปร์	กัมพูชา	

และญี่ปุ่น	เป็นต้น	

	 อีกทั้ง	บริษัทฯจะตอกย�้าคอร์ปอร์เรท

แคมเปญ	MADE	FROM	HER	2019:	เราพยายาม

คิดและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ลูกค้ามาก

ที่สุด	รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้

ครบลูปเพื่อที่อยู่อาศัย	ในปีนี้ทางบริษัทฯจะมี

พัฒนา	New	Feature	Application	“SENA	360”	

ง่าย	จบ	ครบในแอพเดียว	เน้นบริการและการขาย	

360	องศา	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ

นิติบุคคล	(	Victory	Property	management)	

ให้เป็น	International	and	Hotel	Standard	

การให้บริการดูแลซ่อมแซมจากเสนา	วีแคร์	(We	

Care)	และบริหารช่องทางการฝากซื้อ	ขาย	ฝาก	

เช่า	บริการครบวงจรแบบมืออาชีพโดยแอคคิวท์	

เรียลตี้	(Acute	Realty)

SENA ปักหมุดปี62 ยอดขายแตะ 1.96 หม่ืนลบ. - รายได้ 8.27 พันลบ. 

เปิด 22 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2.4 หม่ืนลบ. 

ต้ังเป้า Recurring income เพ่ิมเป็น 20% ภายใน 3-5 ปี
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	 NYT	เผยงบปี61	ก�าไร	404.93	ลบ.	เทียบ

กัปีก่อน	ก�าไร	388.68	ลบ.	/ปันผล	0.30	บ./

หุ้น	XD	3	พ.ค.62	ด้านโบรกฯ	ชี้ก�าไรตามคาด	แต่

ดีกว่า	Bloomberg	consensus	29.7%	คงค�า

แนะน�าซื้อ	เหตุมองเป็นหุ้น	defensive	ที่มีอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่	6.6%-7.0%

 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ NYT	รายงานด�าเนินงาน

ของบจ.และรวมของบริษัทย่อย	ปี	2561	มีก�าไร

สุทธิ	404.93	ล้านบาท	เทียบกับช่วงเดียวกันปี

ก่อนที่มีก�าไรสุทธิ	388.68	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	

4.38%	พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด	ในอัตราจ่าย

ปันผลเป็นเงินสด	0.30	บาทต่อหุ้น	ขณะที่จะขึ้น

เครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล	(XD)	ในวัน

ที่	3	พ.ค.	2562	และก�าหนดจ่ายปันผลในวันนี้	24	

พ.ค.	2562	

 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย)		ออกบทวิเคราะห์	เปิดเผย
ว่า	ก�าไรสุทธิของ	NYT	ใน	4Q61	อยู่ที่	90	ล้าน

บาท	(-10.8%	YoY,	-23.7%	QoQ)	เป็นไป

ตามประมาณการของเรา	แต่ดีกว่	Bloomberg	

consensus	29.7%	โดยก�าไรที่ลดลงทั้ง	YoY	

และ	QoQ	เป็นผลมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลด

ลง	ในขณะที่ก�าไรสุทธิปี	2561	อยู่ที่	404.9	ล้า

นาท	(+4.2%	YoY)	ทั้งนี้	บริษัทได้ประกาศจ่าย

เงินปันผล	0.30	บาทต่อหุ้น	(ก�าหนดขึ้น	XD	วัน

ที่	3	พฤษภาคม	2562)	คิดเป็นอัตราผลตอบแทน

จากเงินปันผลที่	5.7%	เราปรับลดประมาณการ

ก�าไรปี	2562-63	ลง	7.4%	และ	10.0%	จากราย

ได้พื้นที่เช่าที่ต�่ากว่าคาด	เราปรับลดราคาเป้า

หมายลงเหลือ	6.00	บาท	จากเดิม	6.70	บาท	ซึ่ง

ค�านวณโดยวิธี	DCF	(ใช้	WACC	ที่	9.0%,terminal	

growth	ที่	2.0%)	เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ	

เนื่องจาก	i)	เป็นหุ้น	defensive	ที่มีอัตราผล

ตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่	6.6%-7.0%.	ii)	

ถือหุ้นเพียงแค่	4	เดือนก็จะได้ผลตอบแทนจาก

เงินปันผลถึง	5.7%	แล้ว	iii)	เป็นผู้ผูกขาดธุรกิจ

ท่าเรือแบบ	roll-on/roll-off

	 ก�าไรสุทธิของ	NYT	ใน	4Q61	อยู่ที่	90	

ล้านบาท	(-10.8%	YoY,	-23.7%	QoQ)	เป็นไป

ตามประมาณการของเรา	แต่ต�่ากว่	Bloomberg	

consensus	29.7%	โดยก�าไรที่ลดลงทั้ง	YoY	

และ	QoQ	เป็นผลมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลด

ลง	ในขณะที่ก�าไรสุทธิปี	2561	อยู่ที่	404.9	ล้า

นาท	(+4.2%	YoY)	ทั้งนี้	บริษัทได้ประกาศจ่าย

เงินปันผล	0.30	บาทต่อหุ้น	(ก�าหนดขึ้น	XD	วัน

ที่	3	พฤษภาคม	2562)	คิดเป็นอัตราผลตอบแทน

จากเงินปัผลที่	5.7%

	 รายได้ใน	4Q61	เพิ่มขึ้น	YoY	แต่ทรงตัว	

QoQ

	 รายได้ของบริษัทอยู่ที่	367.9	ล้านบาท	

(+3.5%	YoY,	-0.7%	QoQ)	โดยรายได้จากการ

ให้บริการท่าเรืออยู่ที่	298.6	ล้านบาท	(-2.5%	

YoY,	-1.6%	QoQ)	ซึ่งรายได้ที่ทรงตัว	QoQ	เป็น

เพราะปริมาณการส่งออกที่ลดลงถูกชดเชยโดย

ปริมาณการน�าเข้า	และการขนถ่ายสินค้าที่เพิ่ม

ขึ้น	ส่วนรายได้จากโกดังสินค้าอยู่ที่	69.3	ล้าน

บาท	(+40.8%	YoY,	+3.3%	QoQ)	จากการที่

บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากพื้นที่เช่าใหม่ได้เต็มที่	

(120,800	ตรม.)

	 อัตราก�าไรขั้นต้นใน	4Q61	ลดลง	ในขณะที่

อัตราส่วน	SG&A/ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

	 อัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2561	ทรงตัว	YoY	

อยู่ที่	44.4%	ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการของ

เรา	(45.2%)	ในขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นใน	4Q61	

อยู่ที่	40.5%	ลดลงจาก	46.8%	ใน	3Q61	และ	

43.4%	ใน	4Q60	เราคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้น

ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพื้นที่เช่าใหม่	

(120,800	ตรม.)	ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	ใน

ขณะเดียวกัน	สัดส่วน	SG&A/ยอดขายปี	2561	

ก็ทรงตัว	YoY	อยู่ที่	11.6%	(จาก	11.4%	ในปี	

2560)	ในขณะที่	SG&A/ยอดขายใน	4Q61	ขยับ

เพิ่มขึ้น	50bps	QoQ	เป็น	11.9%

	 ปรับลดประมาณการก�าไรปี	2562-63	ลง	

	 เราปรับลดประมาณการก�าไรปี	2562-63	

ลง	โดย	i)	ลดประมาณการรายได้จากการให้

บริการโกดังสินค้าปี	2562-63	ลง	10.4%-17.4%	

ii)	ลดประมาณการอัตราก�าไรขั้นต้นปี	2562-63	

ลง	2.9	-	4.1%	เนื่องจากโครงการสร้างธุรกิจที่

มีoperating	leverage	สูง	iii)	ลดประมาณการ

รายได้จากการให้บริการท่าเรือในปี	2562-63	ลง		

0.9%	จากการปรับสมมติฐานอัตราการเติบโตของ

การส่งออกรถยนต์ลงจากเดิม	2%	เหลือ	1%	แต่

อย่างไรก็ตาม	เราได้ปรับเพิ่มสมมติฐานรายได้จาก	

equity	income	(ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นจะ

อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น	29%	ของ	NYT	ซึ่งจะท�าให้

สัดส่วนการถือหุ้น	LRT	เป็น	49%	จากเดิม	20%)	

ซึ่งท�าให้เราปรับลดประมาณการก�าไรปี	2562-63	

ลง	7.4%	และ	10.0%	ตามล�าดับ

	 Valuation	and	action

	 เราปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ	6.00	

บาท	จากเดิม	6.70	บาท	ซึ่งค�านวณโดยวิธี	DCF	

(ใช้	WACC	ที่	9.0%,terminal	growth	ที่	2.0%)	

เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ	เนื่องจาก	i)	เป็นหุ้น	

defensive	ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

อยู่ที่	6.6%-7.0%.	ii)	ถือหุ้นเพียงแค่	4	เดือนก็จะ

ได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลถึง	5.7%	แล้ว	iii)	

เป็นผู้ผูกขาดในธุรกิจท่าเรือแบบ	roll-on/roll-off	

	 Risks

	 การส่งออกรถยนต์ชะลอตัวมากกว่าที่คาด,	

ไม่สามารถต่ออายุสัมปทาน	A5	ได้,	สงครามการ

ค้าระหว่างจีนและสหรัฐ

--------------------------------------------

Namyong	Terminal

(NYT.BK/NYT	TB)

Outperform	Maintained

Price	as	of	7	Feb	2019																			5.25

12M	target	price	(Bt/shr)																6.00

Unchanged	/	Revised	up	(down)	(%)	(10.4)

Upside/downside	(%)																					14.3

-------------------------------------------

NYT ก�าไรปี61 โต 4.38% แจกปันผล 0.30 บ./หุ้น  
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	 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ	

บริษัท	ผาแดง	อินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	

"BBB-"	โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงก�าไรที่มั่นคง

จากโครงการโรงไฟฟ้าต่าง	ๆ	ของบริษัท	รวมถึง

การมีสภาพคล่องที่เพียงพอ	อย่างไรก็ตาม	อันดับ

เครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากประวัติผลงานใน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ค่อนข้างสั้น	ตลอดจนความ

เสี่ยงจากการด�าเนินโครงการรีไซเคิลโลหะที่อยู่

ในระดับสูง	และหนี้สินที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นใน

อนาคตอันใกล้

	 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับเครดิต

กลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว

บริษัทผาแดงอินดัสทรีเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โดยตั้งแต่ปี	2557	บริษัท

ได้ตัดสินใจที่จะยุติธุรกิจสังกะสีที่มีความผันผวน

และเริ่มการเปลี่ยนแปลงธุรกิจครั้งใหญ่	โดยเริ่ม

ปิดเหมืองที่อ�าเภอแม่สอด	โรงถลุงสังกะสี	และ

โรงย่างแร่ของบริษัท	รวมไปถึงการลดพนักงาน

จ�านวนมาก	ในขณะเดียวกัน	บริษัทก็ได้เริ่มซื้อ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่ง

ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นไปพร้อมกัน

ด้วย

 บริษัท คันทรีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้

ที่มีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของ

บริษัทจากการท�าเหมืองและการค้าแร่สังกะสีไปสู่

ธุรกิจที่มีความมั่นคง	ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคณะ

ผู้บริหารชุดใหม่	การด�าเนินมาตรการลดต้นทุน	

และการกลับไปพิจารณาการศึกษาโครงการต่างๆ	

ที่บริษัทเคยวางแผนจะลงทุน

เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ธุรกิจใหม่	ทริสเรทติ้งจึงเห็นว่าทิศทางธุรกิจหรือ

ขอบเขตการลงทุนของบริษัทนั้นยังไม่แน่นอน	

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต	ขึ้นอยู่กับ

กลยุทธ์ของทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้

 กระแสเงินสดที่แน่นอนจากการ
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา้
กลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวของบริษัทนั้นจะคลอบ

คลุมทั้งธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	ธุรกิจรีไซเคิล

วัสดุโลหะ	และธุรกิจก�าจัดของเสีย	อย่างไรก็ตาม	

ธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้นั้นมีเพียงธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียนที่บริษัทซื้อกิจการมาเท่านั้น	ในมุมมอง

ของเรา	ธุรกิจพลังงานทดแทนน่าจะยังคงเป็น

ธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต

อันดับเครดิตสะท้อนถึงผลก�าไรที่แน่นอนของ

บริษัทจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทมีโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน	9	โครงการซึ่ง

มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	49.3	เมกะวัตต์	ซึ่ง

ประกอบด้วยโครงการ	7	แห่ง	(36.3	เมกะวัตต์)	

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและอีก	2	แห่งที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่น	(13	เมกะวัตต์)

ทริสเรทติ้งคาดว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

ของบริษัทจะสร้างผลก�าไรที่แน่นอนอันเป็นผล

จากการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับ

ซื้อที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินและความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานที่ต�่าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์	ทั้งนี้	ผลการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้านั้น

อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ	โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณไฟฟ้าที่ความ

น่าจะเป็นของการผลิตได้ที่	50%	(P50)	หรือ

มากกว่า	โครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดน่าจะสร้าง

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่า

ตัดจ�าหน่ายได้ในระดับประมาณ	430	ล้านบาทต่อ

ปี

มีประวัติผลงานในธุรกิจไฟฟา้ที่สั้น
การมีประวัติการด�าเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่

สั้นนั้นเป็นปัจจัยที่ลดทอนอันดับเครดิตของบริษัท	

บริษัทยังได้มองหาโอกาสที่จะเติบโตจากโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ	โดยเฉพาะ	โรงไฟฟ้า

พลังงานชีวมวลซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ในขณะที่	ผู้บริหาร

ของบริษัทยังไม่มีประวัติในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความซับซ้อนดัง

กล่าว	โดยประสบการณ์ที่ผู้บริหารมีนั้นก็มีจ�ากัด

เฉพาะแค่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เท่านั้น			

	 ทริสเรทติ้งยังมองเห็นข้อเสียเปรียบจากการ

ที่บริษัทเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนที่ค่อนข้างช้า

โดยบริษัทมีแนวโน้มที่จะต้องซื้อโครงการที่ด�าเนิน

การอยู่แล้วจากเจ้าของเก่าหรือแสวงหาโครงการ

ใหม่	ๆ	ในต่างประเทศ	ทั้งนี้	ทริสเรทติ้งมองว่าการ

ซื้อกิจการโครงการที่มีอยู่แล้วมักให้ผลตอบแทนที่

ต�่ากว่าโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่แรก	ในขณะที่การ

ลงทุนในต่างประเทศก็อาจท�าให้บริษัทต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของ

ประเทศที่เข้าไปลงทุน	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ	

และความเสี่ยงของคู่สัญญา	เป็นต้น	นอกจากนี้	

อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับโครงการพลังงานทดแทน

ใหม่	ๆ	ในประเทศไทยก็คาดว่าจะลดน้อยลงเช่นกัน	

จากการแข่งขันในรูปแบบของการประมูลและการ

ลดลงของอัตราค่าไฟฟ้าอีกด้วย	(มีต่อ)

ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตองค์กร "PDI" 

ท่ี "BBB-" แนวโน้ม "Stable"
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ความเสี่ยงในการด�าเนินโครงการ
รีไซเคิลโลหะที่อยู่ในระดับสูง
	 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน	(Joint	
Venture	--	JV)	ภายใต้ชื่อ	PDI-CRT	Co.,	Ltd.	
(PDI-CRT)	ร่วมกับบริษัท	Carbon	Reduction	
Technology	AS	(CRT)	ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลจากประเทศนอร์เวย	
เพื่อที่จะพัฒนาโครงการรีไซเคิลโลหะอีกด้วย	โดย
โครงการจะท�าหน้าที่สกัดโลหะที่มีค่าจากฝุ่นเหล็ก
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเหล็ก	
ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าความเสี่ยงในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวนั้นมีสูงอันเนื่องมาจาก
ใช้เทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคย	ทั้งนี้	PDI-CRT	จะเป็น
โครงการแรกในทวีปเอเชียที่ใช้เทคโนโลยี	Ultra-
high-temperature	(UHT)	โดยมี	ScanArc	
Plasma	Technology	AB	(ScanArc)	ซึ่งเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดนคอยให้การ
สนับสนุน	เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญที่จ�ากัดในธุรกิจนี้	จึงท�าให้บริษัท
มีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาเจ้าของเทคโนโลยีเป็น
อย่างมากทั้งในแง่ของการด�าเนินงานและการถ่าย
โอนความรู้ต่าง	ๆ	ในขณะที่สถานะทางการเงินของ	
ScanArc	นั้นก็ถือว่าอ่อนแอมาก	จึงท�าให้มีความ
ไม่แน่นอนต่อความสามารถของ	ScanArc	ในการ
ให้ความช่วยเหลือในระยะยาวแก่บริษัท	นอกจากนี้	
โครงการดังกล่าวก็มีความล่าช้ามานานเนื่องจาก
บริษัทพยายามที่จะแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เพื่อที่จะเพิ่มความหลากหลายของวัตถุดิบและยก
ระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของโครงการอีก
ด้วย

คาดว่าสัดส่วนหนี้สินจะสูงขึ้น
สถานะทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มจะด้อยลง
ในระยะใกล้ถึงปานกลางจากแผนการลงทุนที่จะ
เพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าอีก	200	เมกะวัตต์	ทริส
เรทติ้งมองว่าโครงการที่มีโอกาสจะพัฒนาได้ในอีก
ไม่กี่ปีข้างหน้าจะประกอบด้วย	โรงไฟฟ้าชีวมวล
ในภาคใต้ของประเทศไทย	โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ขนาดกลางในประเทศญี่ปุ่น	และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย	ซึ่ง
ทั้ง	3	โครงการจะมีก�าลังการผลิตรวมที่ประมาณ	
125	เมกะวัตต์	ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยนั้น	บริษัทจะร่วมมือ
กับ	Canadian	Solar	Inc	ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จากประเทศจีนในการพัฒนาโครงการ
ถ้าหากบริษัทได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใหม่	ๆ	ใน

อนาคต

ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐาน	ทริสเรทติ้งได้
รวมเงินลงทุนทั้งในโครงการพลังงานหมุนเวียน
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นและเงินลงทุนในโครงการ	
PDI-CRT	เพื่อที่จะประเมินระดับหนี้สูงสุดที่
เป็นไปได้	ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทน่าจะต้อง
ใช้เงินทุนประมาณ	8,000-8,500	ล้านบาทใน
ช่วง	2-3	ปีข้างหน้า	ภาระหนี้เงินกู้ของบริษัท
จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากการลงทุน
ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เงินกู้เป็น
หลักคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ	70%-80%	ของ
มูลค่าโครงการ	ดังนั้น	เราคาดว่าอัตราส่วนหนี้สิน
ทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น	
60%-62%	ในช่วง	3	ปีข้างหน้าจากระดับต�่าใน
ปัจจุบันที่	15.4%	ณ	เดือนกันยายน	2561	ในขณะ
ที่เงินทุนจากการด�าเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน
น่าจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญโดยอยู่ต�่ากว่าระดับ	
15%	ในช่วงเวลาเดียวกัน

เงินสดในมือจ�านวนมากช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง
ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ
โดยแหล่งเงินทุนสามารถครอบคลุมการใช้เงินใน
อีก	12	เดือนข้างหน้าได้	ทั้งนี้	แหล่งเงินทุนของ
บริษัทประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดจ�านวนประมาณ	2,200	ล้านบาทและเงิน
ทุนจากการด�าเนินงานอีกประมาณ	360	ล้านบาท	
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาเดียวกันจะประกอบ
ด้วยการช�าระหนี้เงินกู้ประมาณ	220	ล้านบาท

นอกจากนี้	ทริสเรทติ้งยังเห็นว่าบริษัทมีปริมาณ
เงินส�ารองและสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับ
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูสภาพป่าไม้	รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับคดีฟ้องร้องในเรื่อง
ปัญหาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่การ
ท�าเหมืองของบริษัท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน
+	 ทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจสังกะสีจะยุติการ
ด�าเนินการโดยสมบูรณ์ในไตรมาสแรกของปี	2562		
ในขณะที่บริษัทจะตัดสินใจลงทุนในโครงการโรง
ไฟฟ้าที่บริษัทศึกษา
+	 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะลดลง
เหลือ	1,160	ล้านบาทในปี	2562	แต่จะเพิ่มขึ้น
เป็น	1,500	ล้านบาทในปี	2564
+	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(รายได้

จากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมด)	
ของบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น	60%-70%	อัน
เนื่องจากอัตราก�าไรที่สูงของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	"คงที่"	
สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ของบริษัทจะ
ด�าเนินงานได้อย่างราบรื่นและสร้างกระแสเงินสด
ที่มั่นคงในระยะยาว	ในขณะเดียวกันภาระหนี้ของ
บริษัทจะสูงขึ้นจากการลงทุนในโครงการใหม่	ๆ	
ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะมีความระมัดระวัง
ในการคัดเลือกโครงการที่จะลงทุนใหม่โดยเฉพาะ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง	อีกทั้งบริษัทจะไม่
แข่งขันในการประมูลโครงการใหม่อย่างเกินตัว
ซึ่งอาจจะท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง
อย่างมาก

ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้
หากบริษัทประสบความส�าเร็จในการด�าเนินโครง
การใหม่ๆ	ซึ่งจะน�าไปสู่การมีกระแสเงินสดที่เพิ่ม
ขึ้น	รวมไปถึงการเพิ่มความหลากหลายของพอร์ต
การลงทุน	ในขณะเดียวกันกับที่บริษัทยังคงรักษา
สถานะทางการเงินที่มั่นคงเอาไว้ได้

ในทางกลับกัน	อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้ม
อันดับเครดิตอาจมีการปรับลดลงหากภาระหนี้
ของบริษัทสูงกว่าที่
ทริสเรทติ้งคาดไว้	หรือสภาพคล่องของบริษัทนั้น
อ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์	ในขณะที่การ
ลงทุนที่ผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่าง
มากก็อาจท�าให้มีการปรับลดอันดับเครดิตได้ด้วย
เช่นกัน
	 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
-	อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการปรับปรุง
ตัวเลขทางการเงิน,	5	กันยายน	2561	
-	วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,		31	ตุลาคม	
2550

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด 
(มหาชน) (PDI)
อันดับเครดิตองค์กร:	BBB-
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตองค์กร "PDI" 

ท่ี "BBB-" แนวโน้ม "Stable"
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บล.บัวหลวง ชี้ DW ประเดิมปีหมูเทรดสนั่นแสนล้าน

ชี้หุ้นอ้างอิง PTTEP-PTT ยอดนิยม 

	 หลักทรัพย์บัวหลวง	เผยตลาด	DW	เดือน

ม.ค.	คึกคักเทรดสนั่นวอลุ่มทะลุแสนล้านบาท	พุ่ง

สูงสุดในประวัติการณ์	ชี้หุ้นอ้างอิง	PTTEP-PTT	

ยอดนิยม	ปลื้ม!	กอดแชมป์ผู้ออก	DW	สุงสุดใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	พร้อมจัดเวิร์คช็อป	“DW	

Advance	Workshop”	ติวลูกค้าตลอดปี

 นายบรรณรงค์ พิชญากร 
กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลัก
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ�ากัด (มหาชน)	ในฐานะผู้ออกที่มีจ�านวน	
DW	สูงสุดในอุตสาหกรรม	เปิดเผยว่า	ปัจจุบันใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	(Derivative	Warrant	:	

DW)	ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง	

สะท้อนได้จากเดือนม.ค.62	ที่ผ่านมา	มีมูลค่าการ

ซื้อขาย	DW	ทั้งระบบสูงถึง	105,331.41	ล้านบาท	

นับเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่มีการเสนอขาย	DW	ใน

ประเทศไทย	โดยมีการซื้อขายเฉลี่ย	4,787.8	ล้าน

บาทต่อวัน	คิดเป็น	10.0%	ต่อมูลค่าซื้อขายหลัก

ทรัพย์ทั้งระบบ	

	 นอกจากนี้สัดส่วนมูลค่าลงทุนใน	Call	DW	

เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ	4	เดือน	สอดคล้องทิศทาง

ดัชนีตลาดหุ้นไทยค่อยๆ	ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอด

เดือน	ม.ค.	62	ดัชนี	SET	Index	ปิดที่	1,641.73	

จุด	เพิ่มขึ้น	77.85	จุด	หรือ	4.98%	จากเดือนธ.ค.

61	โดยหลักทรัพย์อ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่

มีการซื้อขายสูงสุด	3	อันดับแรกอยู่ในกลุ่มดัชนี

หลักทรัพย์	สัดส่วน	60.0%,	กลุ่มพลังงานและ

สาธารณูปโภค	12.2%	และกลุ่มพาณิชย์	4.3%

	 ส�าหรับ	DW	ที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคง

เป็น	DW	อ้างอิงดัชนี	SET50	Index	มีสัดส่วน

การซื้อขายสูงถึง	60%	ของการซื้อขาย	DW	ทั้ง

อุตสาหกรรม	โดย	DW	ประเภท	Put	ซื้อขายสูงถึง	

32.7%	แม้ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นจะ

ปรับตัวสูงขึ้นกว่า	77	จุด	ส่วนอันดับ	2	เป็น	DW	

อ้างอิงหุ้น	PTTEP	ซื้อขายสูงสุด	4	เดือนติด	มี

สัดส่วนการซื้อขาย	2.6%	และอันดับ	3	เป็น	DW	

อ้างอิงหุ้น	PTT	โดยมีการลงทุนใน	DW	ประเภท	

Call	มากเช่นเดียวกับ	PTTEP	และมีสัดส่วนการ

ซื้อขาย	1.9%	โดยเฉพาะช่วงที่ราคาน�้ามันปรับตัว

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นเดือน	ในส่วนของจ�านวน	

DW	ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นเป็น	1,670	รุ่น	แบ่งเป็น	Call	DW	1,440	รุ่น

และ	Put	DW	230	รุ่น	จากสิ้นเดือน	ธ.ค.	61	ที่มี

จ�านวน	1,478	รุ่น	แบ่งเป็น	Call	DW	1,269	รุ่น

	 และ	Put	DW	209	รุ่น	โดยมีจ�านวนหลัก

ทรัพย์อ้างอิงที่เสนอขาย	115	ตัว	เพิ่มขึ้น	5	ตัว

จากสิ้นเดือน	ธ.ค.	61	ได้แก่	บมจ.	อิออน	ธน

สินทรัพย์	(ไทยแลนด์)	(AEONTS),	บมจ.

แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	

(GOLD),	บมจ.	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอป

เมนท์	(GULF),	บมจ.	เอ็ม	บี	เค	(MBK)	และบมจ.	

แพลน	บี	มีเดีย	(PLANB)

ส�าหรับหลักทรัพย์บัวหลวง	ยังคงเป็นผู้ออก

ที่มีจ�านวน	DW	สูงสุดในระบบ	296	รุ่น	คิด

เป็น	17.72%	ของจ�านวน	DW	ที่ซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์	แบ่งเป็น	Call	DW	202	รุ่นและ	

Put	DW	94	รุ่น	โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อคิด

จากมูลค่าการซื้อขายสะสมในเดือน	ม.ค.62	อยู่ที่	

39.6%	และหากพิจารณา	DW	อ้างอิงหุ้นรายตัว	

ซึ่งเป็นที่นิยมของนักลงทุนรายย่อย	หลักทรัพย์

บัวหลวงมีส่วนแบ่งการตลาด	50.8%

	 นายบรรณรงค์	กล่าวว่า	ปีนี้หลักทรัพย์

บัวหลวงยังคงเดินหน้าให้ความรู้นักลงทุนอย่าง

ต่อเนื่อง	ถือเป็นการต่อยอดจากปี	61	โดยจัด

สัมมนา	"DW	Advance	Workshop”	ในเดือน

ม.ค.ที่ผ่านมา		หลังจากนักลงทุนเข้าใจการลงทุน	

DW	แล้ว	ปีนี้จึงน�านวัตกรรม	“Bualuang	iAlgo”	

มาประยุกต์	เพื่อช่วยให้การเทรด	DW	เป็นระบบ

มากขึ้น	ช่วยให้นักลงทุนมีการวางแผนที่ดีขึ้น	

โดยสามารถตั้งระบบซื้อขายเองได้		ตัดเรื่องของ

อารมณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขาย	ซึ่งน่าจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายได้มากขึ้น

	 นอกจากนี้ยังจ�าลองการเทรด	DW	ผ่าน

แอพพลิเคชั่น	“ASPEN	BUALUANG	TRADE”	

ที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงตารางราคาได้ทันที

และตรวจสอบราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ

ราคาหุ้นอ้างอิง	ณ	ขณะนั้นได้แบบเรียลไทม์ใน

หน้าเดียว	ซึ่งดูง่าย	ใช้ได้จริงและยังช่วยแก้ปัญหา

การเทรด	DW	ได้อย่างตรงจุด	ท�าให้นักลงทุน

วางแผนเทรด	DW	ได้ครบจบในที่เดียว	ด้วยเครื่อง

มือต่างๆ	ถือเป็นตัวช่วยในการซื้อขาย	

	 "นักลงทุนให้การตอบรับ	DW	Advance	

Workshop	อย่างมากในการจัดสัมมนาในเดือนที่

ผ่านมา	ซึ่งมีกูรูมืออาชีพจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ได้ลงลึกในเนื้อหาที่จะท�าให้นักเทรด	DW	ได้ความ

รู้กลับบ้านอย่างเต็มที่	เชื่อว่าเป็นประโยชน์ส�าหรับ

นักลงทุนในวงกว้างที่น�าไปต่อยอดการลงทุนได้

จริง	จากการน�าเครื่องมือมาใช้ในการลงทุน	รวม

ถึงการจ�าลองการเทรด	DW	ผ่านแอพพิเคชั่น	

ASPEN	BUALUANG	TRADE"	นายบรรณรงค์	

กล่าว

	 ส�าหรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	

"DW	Advance	Workshop”	สามารถลงทะเบียน

ได้ที่	investmentstation.bualuang.co.th	หรือ

โทร	02-618-1111	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุนใหม่‘โกลบอล อินโนเวชั่น’ 

ลงทุนหุ้นทั่วโลกในอุตสาหกรรม Megatrend 11-15 ก.พ.นี้ 

	 บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	มองสินทรัพย์
ลงทุนเติบโตตามเทรนด์กระแสโลก	แนะกระจาย
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง	ดี
เดย์	11-15	ก.พ.	นี้	เปิดขายกองทุนใหม่	‘ซีไอ
เอ็มบี-พรินซิเพิล	โกล	บอล	อินโนเวชั่น’	(CIMB-
PRINCIPAL	GINNO)	ชูนโยบายลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศที่เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นน�าทั่วโลก
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น	Megatrend	ของโลก	
ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล	ออโตเมชั่นและหุ่น
ยนต์	เทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพและธุรกิจที่
จับลูกค้ากลุ่ม	Millennials		
 นายวิน พรหมแพทย์, CFA, 
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล จ�ากัด เปิดเผยว่า	จากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่เติบโตลดลงและความผันผวน
ของตลาดเงินและตลาดทุนจากปัจจัยต่างๆ	อาทิ	
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน,	อังกฤษ
ประกาศแยกตัวจากยุโรป	(Brexit),	การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ	ทีม
จัดการลงทุนจึงแนะน�าให้กระจายการลงทุน
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนในระยะ
สั้น	โดยมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อหน่วย
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง	โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกที่ยังมี
โอกาสเติบโตที่ดี
	 ทีมจัดการลงทุนจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�าระดับโลกที่ขับ
เคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ซึ่ง
จะเป็น	‘Megatrend’	ของโลก	พบว่าเป็นโอกาส
การลงทุนที่น่าสนใจ	โดยบริษัทชั้นน�าในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเมื่อปี	2000	
(พ.ศ.	2543)	เช่น	Google,	Amazon,	Microsoft,	
Facebook,	BMW	ที่ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ของโลก	ล้วนแต่มีนวัตกรรมหรืออยู่ในธุรกิจที่เป็น	
Megatrend
	 ทั้งนี้	จากการศึกษา	Megatrend	ระดับโลก
พบว่ามี	4	เรื่องที่น่าสนใจ	ได้แก่	1.	Digitalization	
หรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	การน�าเทคโนโลยี
ยุคใหม่อย่าง	Internet	of	Things	(IOT)	หรือ
การเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ด้วย
อินเทอร์เน็ต	และระบบ	AI	หรือปัญญาประดิษฐ์	

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์
ข้อมูลได้เองเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและลด
ต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ	ส่งผลให้ธุรกิจด้าน
อี-คอมเมิร์ช	FinTech	เติบโตอย่างรวดเร็ว	ขณะ
ที่จ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด	ส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยียังมี
โอกาสเติบโตได้อีก
	 2.	ระบบ	Automation	และ	Robotics	
การน�านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
หรือหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างาน	โดยคาดว่านับจากปี	2560	–	2564	
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว	โดย
อุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์มากที่สุดคือ	ยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์	และส่วนใหญ่ถูกจ�าหน่ายให้แก่
บริษัทในจีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	สหรัฐฯ	และเยอรมัน
	 3.	Healthcare	Technology	เทคโนโลยีด้าน
การดูแลและรักษาสุขภาพ	เนื่องจากประชากรทั่ว
โลกมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อสุขภาพมากขึ้นและเน้น
การป้องกันมากกว่าการรักษา	คาดว่าเมื่อถึงปี	
2040	(พ.ศ.	2583)	ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อจีดีพี
ของประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	และ
	 4.	Millennials	การให้ความสนใจกับกลุ่มเป้า
หมายที่เป็นคน	Gen	Y	และ	Gen	Z	ที่เกิดในช่วง
ปี	2523	–	2543	หรือมีอายุตั้งแต่	19	–	39	ปี	ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลา	
โดยคาดว่าในปี	2025	(พ.ศ.	2568)	ประชากรกลุ่ม
นี้จะมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของโลกและคิดเป็น	75%	
ของประชากรวัยท�างาน
	 ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	บลจ.ซีไอ
เอ็มบี-พรินซิเพิล	กล่าวว่า	จากมุมมองดังกล่าวใน
วันที่	11	–	15	กุมภาพันธ์	2562	จะเปิดเสนอขาย	
กองทุนเปิด	‘ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	โกลบอล	อินโน
เวชั่น’	หรือ	CIMB-Principal	Global	Innovation	
Fund	(CIMB-PRINCIPAL	GINNO)	เป็นครั้งแรก	
มีทุนจดทะเบียน	3,000	ล้านบาท	สั่งซื้อขั้นต�่า
ครั้งละ	5,000	บาท	โดยกองทุนไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล	และจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
	 ทั้งนี้	กองทุนมีจุดเด่นคือ	การคัดเลือกธีม
การลงทุนที่อยู่ใน	Megatrend	ของโลก	โดยมี
การจัดสรรการลงทุนโดยทีมจัดการลงทุนของ	
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	ในสัดส่วนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับการลงทุนในแต่ละช่วงขณะ	โดย
เรามีมุมมองว่า	การคัดเลือกธีมลงทุนและการ
จัดสรรพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการลงทุนจะ
สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและจัดสรร
ความเสี่ยงการลงทุนให้กับพอร์ตลงทุนที่เหมาะ
สมให้กับผู้ลงทุนได้	โดยในการลงทุนเริ่มต้น	ทีม
จัดการลงทุนจะกระจายการลงทุนใน	4	ธีมลงทุน	
ได้แก่	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล	(Digitalization)	

ออโตเมชั่นและหุ่นยนต์	(Automation	&	
Robotics)	เทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพ	
(Healthcare	Technology)	และธุรกิจที่จับ
ลูกค้ากลุ่ม	Millennials	ทั้งนี้จะลงทุนผ่าน
กองทุน	ETF	จ�านวน	5	กองทุน	ที่บริหารจัดการ
โดย	BlackRock	Asset	Management	North	
Asia	Limited,	Principal	Global	Investors	
(Ireland)	Limited,	และ	Global	X	Management	
Company,	LLC	ซึ่งจะลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นน�า
ทั่วโลกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงใน
อนาคต	อาทิ	B2W	DIGITAL	ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ชจากบราซิลที่มีอัตราเติบโตที่โดด
เด่น,	GARMIN	ผู้ผลิตอุปกรณ์	GPS	และนาฬิกา
ส�าหรับผู้ออกก�าลังกาย,	Da	Vinci	ผู้ผลิตเครื่อง
มือทางการแพทย์สัญชาติอเมริกัน,	Dexcom	ผู้
ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดระดับกลูโคส
จากประเทศอเมริกา,	NIKE	ผู้ผลิตสินค้าและ
อุปกรณ์กีฬาชั้นน�าของโลก	ฯลฯ
	 จากการทดสอบ	Model	Portfolio	จ�าลอง
ของกองทุน	CIMB-PRINCIPAL	GINNO	พบ
ว่า	แบบจ�าลองของกองทุน	CIMB-PRINCIPAL	
GINNO	ที่กระจายในธีมทั้ง	4	ให้ผลตอบแทน	
23.88%	ภายในระยะเวลาประมาณ	2	ปีตั้งแต่
จัดตั้งกองทุนหลักกองสุดท้ายถูกจัดตั้งในเดือน	
กันยายนปี	2016	ซึ่งเป็นผลตอบแทนสูงกว่า
ดัชนีอ้างอิง	MSCI	World	Index	มากถึง	9.25%	
(source:	Bloomberg,	data	as	of	December	
2018	–	พอร์ตการลงทุนจ�าลองเป็นเพียงแบบ
จ�าลองการลงทุนโดยใช้ข้อมูลในอดีตในการ
ค�านวณผลตอบแทน	และผลตอบแทนดังกล่าว
มิได้ยืนยันผลการด�าเนินงานในอนาคต)
	 	 “กองทุน	CIMB-PRINCIPAL	GINNO	
เหมาะกับผู้ลงทุนในระยะกลางและระยะยาวที่
ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่าน
กองทุนรวม	โดยเรามองว่าภายใต้สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง	ถือว่าจังหวะที่จะ
กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง	
โดยเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมที่เป็น
เมกะเทรนด์ของโลก”	นายวิน	กล่าว		
	 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	โกลบอล	
อินโนเวชั่น’	หรือ	CIMB-Principal	Global	
Innovation	Fund	(CIMB-PRINCIPAL	GINNO)	
เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	(IPO)	วันที่	11	
กุมภาพันธ์	–	15	กุมภาพันธ์	2562	ก�าหนดวงเงิน
สั่งซื้อขั้นต�่าครั้งละ	5,000	บาท		ส�าหรับนักลงทุน
ที่สนใจสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่	ธนาคาร	ซี
ไอเอ็มบี	ไทย	ทุกสาขา	ทั่วประเทศ	หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	โทร.	02	686	
9595	website	www.cimb-principal.co.th
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	 สัมภาษณ์พิเศษ	วันนี้จะพานักลงทุนทุกท่าน	ไปรู้จักกับหุ้น		IPO	"บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)		หรือ	ZEN	"	ผู้น�า

ธุรกิจด้านอาหาร	ที่มีแบรนด์ร้านอาหารไทยและญี่ปุ่นชั้นน�าในเครือทั้งหมด	12	แบรนด์	ที่เตรียมจะเข้ามาเทรดในกระดาน	SET	ในวันที่	20	

กุมภาพันธ์	นี้แล้ว	เส้นทางการเติบโตของ	ZEN	ตลอดระยะเวลาเกือบ	30	ปี	จะเป็นอย่างไร	และอะไรเป็นโมเดลธุรกิจที่ท�าให้	ZEN	ประสบ

ความส�าเร็จจนถึงวันที่พร้อมจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	ขอเชิญคุณผู้อ่านพบกับมุมมองของ	

"บุญยง	ตันสกุล"	แม่ทัพใหญ่	ZEN	ที่จะเปิดโรดแมพถึงเส้นทางการเติบโต	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายผู้น�าธุรกิจ	Food	Service	.............

Q : อยากให้คุณบุญยง ฉายภาพธุรกิจของ ZEN ว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นมีโครงสร้างธุรกิจ
อย่างไรบ้างคะ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ต้องบอกว่าบริษัทฯ	อยู่ในธุรกิจอาหารมาเกือบ	30	ปี	ในอดีตที่ผ่านมาโครงสร้างธุรกิจก็จะอยู่ในธุรกิจอาหารญี่ปุ่น	

ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด	12	แบรนด์	ก็จะมีทั้งที่เป็นแบรนด์ไทย	แบรนด์ญี่ปุ่น	6	แบรนด์ไทย	6	แบรนด์ญี่ปุ่น	ผมคิดว่าหลายๆ	ท่านก็คงรู้จักดี

ของแบรนด์ญี่ปุ่นก็	เซ็น,	อากะ,	ออนเดอะเทเบิ้ล,	เท็ตสึ,	ซูชิชู	และมุฉะ	ส่วนของแบรนด์ไทยก็	ต�ามั่ว	ลาวยวน	แจ่วฮ้อน	เฝอ	เดอต�ามั่ว	ตัว

สุดท้ายคือเขียง	ทั้งหมด	12	แบรนด์

	 แต่ปัจจุบันนี้เซ็น	ไม่ใช่ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว	เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟู้ดเซอร์วิส	(Food	Service)	เราแบ่งกลุ่มธุรกิจออกมาเป็น	3	

กลุ่ม	คือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร	กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์	และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	หรือที่เราเรียกว่าฟู้ดเซอร์วิส	ก็จะมีตั้งแต่การขายสินค้าที่

เป็นธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางของร้านเราเองร้านอาหารไทย	เข้าไปในช่องทางของพวกที่เป็นโมเดิร์นเทรด	พวกที่เป็นดิสเคาท์สโตร์	พวก

ที่เป็นร้านขายของฝาก	อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจเดลิเวอรี่และแคทเทอริ่ง	สุดท้ายก็คือกลุ่มธุรกิจที่รับปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องร้าน

อาหาร	นี่คือโครงสร้างปัจจุบันคือแบ่งเป็น	3	กลุ่มภายใต้ธุรกิจอาหารที่เราปรับวิชั่นจากที่เคยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียว	ก็เป็นธุรกิจ

ฟู้ดเซอร์วิส	ครับ

21 www.HoonInside.com 11  February  2019



Q : จุดเด่นของธุรกิจFood Service คืออะไรบ้างคะ 
ท�าไมถึงมารุกธุรกิจนี้ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสให้ความส�าคัญกับธุรกิจที่เป็น

เดลิเวอรี่			จากอดีตนั้นเราไม่เคยโฟกัสในสัดส่วนของธุรกิจเดลิเวอรี่เลย	แต่ใน

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเราเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจเดลิ

เวอรี่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแล้วปีนึง	10	กว่าเปอร์เซ็น	ท�าไมเราถึงมองกลุ่ม

ธุรกิจอาหารที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค	ในธุรกิจ

เดลิเวอรี่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะไปท�าให้พฤติกรรมการขายนี้เริ่มเปลี่ยนไป	คน

รุ่นใหม่เดี่ยวนี้ก็สั่งอาหารก็สั่งผ่านออนไลน์		สั่งเดลิเวอรี่มากขึ้น	ต้องการ

ความถูกและเร็วดี		ตัวเดลิเวอรี่เราเพิ่งเริ่มท�าเมื่อปลายปีที่แล้ว	ปีที่แล้วนี้

เราก็ผ่านเป็นเอาท์ซอร์ทเป็นเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เราได้ยินทั่วไป	คือของ

ฟู้ดแพนด้า		แกร๊บ	ไลน์แมน	ออนเนสบี	แต่ปัจจุบันเรามีแผนที่จะลงทุนเอง	

โดยที่จะท�าคอลเซ็นเตอร์เอง	และจะเปิดร้านอาหารที่เน้นไม่ได้ขายหน้าที่เค้า

เรียกว่าเดลโก้	จะเปิดร้านอาหารที่ท�าเฉพาะเมนูเดลิเวอรี่อย่างเดียว	นั่นคือ

ธุรกิจในส่วนของเดลิเวอรี่

	 ขณะเดียวกันเราก็มีธุรกิจแคทเทอริ่ง	จะเห็นว่าหลักๆก็คือโรงแรมจะเก่ง

ด้านนี้	แต่ว่าปัจจุบันนี้เราอาศัยความที่เรามีแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทย	แบรนด์

ญี่ปุ่น	มีอาหารที่หลากหลายครอบคลุมทั้งอาหารญี่ปุ่น	อาหารไทย	อา

หารเวสเทิร์น	และอาหารประเภทเหล่านี้ก็สามารถน�ามาท�าแคทเทอริ่งได้	มี

ทดลองท�าไปเมื่อปลายปีที่แล้ว	เน้นกลุ่มที่มีการประชุมสัมมนา	เราก็จัด

อาหารกล่องเข้าไป	รวมทั้งที่มีกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงเราก็เอาแบรนด์

ต่างๆเข้าไปท�าเป็นบูท	ก็ได้รับการตอบรับดีมาก

	 ส่วนฟู้ดเซอร์วิสอีกกลุ่มหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีก	เรามีร้านอาหารต�ามั่วอยู่	

เครื่องปรุงต่างๆ	ที่ลูกค้าเข้าไปทาน	ได้รับความนิยมมาก	มีความสนใจที่อยาก

จะซื้ออาหารเหล่านี้ไปท�าเองทานที่บ้าน	หรือไม่ก็เวลาไปปิ๊กนิ๊กก็จะเอาไปด้วย	

ก็จะมีทั้งหมด	10	เอสเคยู	แบ่งประเภทเป็นก็จะมีน�้าปลาร้าก็จะมีหลายรสชาติ	

รสดั้งเดิม	รสเข้มข้น	พวกที่เป็นแจ่วบอง	รวมทั้งพวกที่เป็นน�้าจิ้มแจ่ว	บะหมี่

ส�าเร็จรูป	เป็นเมนูที่เราขายดีมาก	คือหมี่มั่ว	พวกนี้เราเอามาท�าเป็น	ready	

to	eat	/	ready	to	cook	สินค้าพวกนี้ถ้าเราดูในร้านค้าปัจจุบัน	ทั้งร้าน

สะดวกซื้อเอง	หรือในพวกที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเอง	เดี่ยวนี้ได้รับความนิยม

มาก	เราเองก็มีทีมเฉพาะที่มาโฟกัสเรื่องสินค้าที่เรามีอยู่	เมื่อก่อนเคยขาย

เฉพาะที่หน้าร้านได้รับการตอบรับดี	เรามีร้านทั้งหมด	255	สาขา	และใน	255	

สาขานี้ก็มี100	กว่าสาขา	ที่เป็นร้านของแบรนด์ไทยที่เราขายอาหารประเภทนี้

อยู่	ก็มียอดขายเติบโตมาก	เมื่อประมาณช่วงต.ค.ที่ผ่านมา	ก็ไปขายช่องทาง

แมคโครในทุกสาขา	เห็นโอกาสของการเติบโต	ก็จะมีแผนเข้าไปขยายช่องทาง

มากขึ้นผ่านช่องทางดิสเคาท์สโตร์	

	 ส่วนธุกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของรับเป็นที่ปรึกษาหรือรับบริหารร้านอาหาร	

เราเองก็หลังจากที่อยู่ในธุรกิจนี้มาก็มีลูกค้าหลายรายเข้ามาขอค�าปรึกษา

หารือในเรื่องของการเข้าไปบริหารร้านอาหาร	ทั้งในส่วนที่เป็นร้านอาหาร

ในโรงแรม	หรือร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์การค้า	รวมทั้งกลุ่มธุรกิจลูกค้าแฟ

รนไชส์เอง		เนื่องจากเรามีผู้บริหารที่มีความรู้ในธุรกิจอาหารมากว่า	20	ปี	

ทีมผู้บริหารเราจะมีทั้งทีมที่เป็นฟาวเดอร์กับทีมที่เป็นแอคเพอร์ทิส	คือจาก

คนนอก	ผู้บริหารเหล่านี้มีทักษะมีความรู้มีความช�านาญ	เราก็มองว่าสิ่งที่เรา

มีอยู่	นอกจากที่เราบริหารร้านอาหารเราแล้ว	เราก็ไปช่วยพัฒนาร้านของแฟ

รนไชส์	ท�าไมเราถึงไม่เอาความรู้เหล่านี้มาพัฒนาร้านอาหารนอกเครือด้วย	

เพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ	ทั้ง	3	กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า

ฟู้ดเซอร์วิส	เพื่อจะมาต่อยอดจากร้านอาหารเดิมที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเป็นธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า	จะเห็นว่าถ้ามองตัวเราเป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส	

การขยายธุรกิจอาหารก็จะมีความยืดหยุ่น	ความคล่องตัว	ความรวดเร็ว	อันนี้

คือการสร้างโอกาสของกลุ่มเซ็นก็จะเน้นไปเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสมากขึ้น
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Q: สัดส่วนรายได้ของ Food Service  เป็นอย่างไรคะ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:		ถ้าเราเทียบในธุรกิจร้านอาหารเอง	ตัวสัดส่วนของ	3	กลุ่มนี้ยังมีไม่มาก	เพราะเราเพิ่งเริ่มเมื่อช่วงครึ่งปีหลังของ

ปีที่่ผ่านมา	แต่เรามองถึงอัตราการเติบโตว่าธุรกิจค้าปลีกเองสัดส่วนในตลาดมีมากมายมหาศาลและธุรกิจของเดลิเวอรี่เอง	เป็นอะไรที่น่า

สนใจ	เพราะธุรกิจเดลิเวอรี่ในตลาดก็มีสัดส่วนเกือบๆ	2หมื่นล้านบาท	และมองว่าในอีก	4-5	ปี	ในปี	2022	อัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ	10%	ก็

จะท�าให้อัตราการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่มีโอกาสเติบโตเท่าตัว		ผมคิดว่าถ้าเรามาโฟกัสให้ความส�าคัญจัดเทรดโซนดีๆ	ตัวรายได้ของสัดส่วน

ของธุรกิจเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในบริษัทฯ	เราก็จะมีการเติบโตมากขึ้น	จากวันนี้เรามีไม่ถึง	1%	แต่เราเชื่อว่าในต่อจากนี้ไป	ในอีกไม่กี่ปีสัดส่วนที่ไม่

ถึง1%	มันก็จะมีตัวเลขที่เติบโตขึ้น	และเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาว

Q: มองดูแล้วเทรนด์การเติบโตของธุรกิจ  Food Service ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง แล้ว
อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าหรับบริษัทฯ บ้างคะ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ในธุรกิจอาหารก็ถือว่าเราก็แบ่งกลุ่มธุรกิจอาหารออกมาเป็นกลุ่มประเภทต่างๆ	อดีตที่ผ่านมาเราอยู่ในกลุ่มที่เรียก

ว่าฟูลเซอร์วิสเรสเตอรอง	อย่างร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรามีอยู่คือต้องเข้ามานั่งในร้าน	นั่งทานในร้านเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจุกตัวขึ้นอยู่กับการ

ขยายการเปิดศูนย์การค้า	เมื่อก่อนศูนย์การค้าเปิดเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล	วันนี้ก็ขยายไปในต่างจังหวัดมากขึ้น	เมื่อก่อนเราก็จะมี

แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เดียว	การขยายท�าได้ยาก	มันก็ต้องไปรอการเปิดศูนย์การค้าใหม่ๆ	พื้นที่ก็มีจ�ากัด	นั่นคือความเสี่ยงในธุรกิจในอดีต	วัน

นี้เราพยายามจะเข้าไปในเซกเม้นท์ต่างๆ	ของตัวฟู้ดเซกเตอร์	ฟู้ดอินดัสตรี้	มันก็จะมีหลายกลุ่ม	กลุ่มแรกก็คือฟูลเซอร์วิส	เราอยู่ในตัวนี้มา

เกือบ	30	ปี	เราคิดว่าเรามีความช�านาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว	แต่ในกลุ่มที่เป็นสตรีทฟู้ด	กลุ่มที่เป็นคีออส	อดีตเราไม่มีสัดส่วนในธุรกิจเหล่านี้อยู่

เลย	แต่ในสตรีทฟู้ดและคีออสเนี่ยมีสัดส่วนธุรกิจเป็นแสนกว่าล้าน	อีก	5	ปีจะโตขึ้นมา	2	แสนกว่าล้านบาท		เราก็ต้องกระจายความเสี่ยง	คือ

พยายามที่จะเข้าไปในเทียร์ต่างๆ	ของตัวฟู้ดอินดัสตรี้ให้มากที่สุด	มีการท�าทั้งที่เป็นตัวแบรนด์ใหม่เข้าถึงคนครอบคลุมมากขึ้น	ถึง1%	มันก็จะ

มีตัวเลขที่เติบโตขึ้น	และเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเราในระยะยาว
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	 วันนี้แบรนด์ที่เรามีอยู่	12	แบรนด์	ก็มีตั้งแต่กลุ่มวัยเรียน	วัยรุ่น	วัยท�างาน	จนกระทั่งถึงกลุ่มที่เป็นครอบครัว	พูดถึงตัวรายได้ก็

ครอบคลุมตั้งแต่รายได้ต�่าเลย	เมนูตั้งแต่จานละ	50	บาท	ไปถึงเซ็ต	2-3	พันบาท	ครอบคลุมรายได้ต�่า	ปานกลาง	จนถึงรายได้สูง		ตัวนี้

เป็นการกระจายความเสี่ยงระดับหนึ่ง	ส่วนวันนี้หลังจากได้แบรนด์ไทยมา	การขยายสาขานอกศูนย์การค้าก็มีมากขึ้น	สมัยก่อนก็อยู่กรุงเทพฯ	

เดี่ยวนี้ก็มีในทุกจังหวัด	ไปอยู่ในโมเดลของสถานีบริการน�้ามัน	ในสแตนอโลน	ก็จะมีทุกๆไซส์เลย	ก็สามารถกระจายความเสี่ยงเหล่านี้	การ

บริหารความเสี่ยงต่างๆ	ก็ท�าได้ดี	แน่นอนเราอยู่ในธุรกิจอาหารการแข่งขันก็คือต้นทุนเรื่องวัตถุดิบ	มันก็จะมีความผันผวน	เราซื้อวัตถุดิบ

จากต่างประเทศส่วนหนึ่งคืออย่างปลาแซลมอน	วัตถุดิบในประเทศราคาก็ผันผวน	การบริหารจัดการเหล่านี้ก็ใช้วิธีการประกวดราคา	ท�า

สัญญาระยะกลาง	ระยะยาว	และมีการใช้เอาท์ซอร์ทที่มีการจัดเก็บสินค้ามีมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส	ตัวนี้ก็มีการกระจายความเสี่ยงเรื่อง

ของวัตถุดิบ	และเรื่องของการเปิดสาขาไม่ได้ผลตามเป้าหมาย	เมื่อก่อนจะมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว	บางครั้งก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	

ปัจจุบันก็มีทีมที่คอยมาดูการเปิดสาขาต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้	และมีการมอนิเตอร์ทุกเดือน	จัดโซนต่างๆ	ถ้าสาขาไหนที่มีปัญหาการ

แก้ปัญหาก็ท�าได้รวดเร็วมีทีมเข้าไปดูทั้งเรื่องของการเจรจาค่าเช่าการซีเคียวพื้นที่การท�าสัญญาระยะยาว	พวกนี้ก็จะมีระบบมากขึ้น	ช่วงที่

ผ่านมาก็ลงทุนเรื่องของแบ็กออฟฟิศมากขึ้น	ในเรื่องของระบบดีโอเอสที่วันนี้เข้าไปเชื่อมโยงการควบคุมดูแลการพัฒนาแฟรนไชส์ให้เค้ามีราย

ได้ต่อเนื่อง	วัตถุดิบต่างๆที่ขายเข้าไปในช่องทางนี้ก็เพิ่มขึ้นตามล�าดับ	

	 ผมว่าตัววัตถุดิบเราก็มีการกระจายความเสี่ยงได้ดี	อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจอาหารมันเป็นเรื่องของการใช้คนเยอะ	เรามีคนอยู่ใน

แบ็กออฟฟิศเกือบ	400	คน	คนที่อยู่ในร้าน	12	แบรนด์	เกือบ	3,000	กว่าคน	เพราะฉะนั้นการท�าให้คนที่อยู่กับเรา	รักษาคนให้ได้	ผมว่า

เป็นความท้าทายเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดเรามีการเทิร์นโอเวอร์สูง	มันก็กระทบกับคุณภาพของอาหารและบริการ	ผมว่าในหลายธุรกิจอาหาร

บริการก็จะเจอปัญหาเรื่องแรงงาน	บริษัทฯ	ก็พยายามที่จะสร้างตัวเอ็นเกจเม้นท์	มีความรักมีความสุข	มีแพชชั่นในงาน	ในธุรกิจที่เรามีอยู่	

ถ้าเกิดคนเหล่ามีความสุขมีรายได้ดี	อยู่กับเราได้	มันก็จะท�าให้การรักษาคุณภาพอาหารและบริการดีขึ้นตามล�าดับ	นี่คือความเสี่ยงหลักๆที่

บริษัทฯเองก็ประสบอดีตที่ผ่านมา	ปัจจุบันก็มีวิธีการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้	ผลกระทบก็คาดว่าจะดีขึ้นในระยะยาว
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Q : แผนขยายสาขาในปี 2562  และปัจจุบันมีทั้งหมดกี่สาขาจากทุกแบรนด์คะ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ตอนนี้เรามีร้านอาหารในไทยและต่างประเทศรวม	255	สาขา	แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ร้านอาหารไทย	167	สาขา	และกลุ่ม

แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น	88	สาขา	ซึ่งแบ่งเป็นร้านอาหารที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นเจ้าของ	110	สาขา	และให้สิทธิแฟรนไชส์	145	สาขา			ซึ่ง	ในปี	2562	เรา

วางแผนงานขยายร้านอาหารรวมประมาณ	123	สาขา	โดยกลุ่มบริษัทฯ	36	สาขา	และให้สิทธิแฟรนไชส์	87	สาขา	ส่วนในปี	2563	บริษัทฯ	วางแผน

งานขยายร้านอาหารรวมประมาณ	225	สาขา	แบ่งเป็นการขยายสาขารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่โดยกลุ่มบริษัทฯ	50	สาขา	และให้สิทธิแฟรนไชส์	175	

สาขา	โดยเรา	ตั้งเป้าน�าบริษัทฯ	ก้าวเป็นผู้น�าของประเทศในธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส	ครับ

Q : รายได้  3 ปี ย้อนหลังเป็นอย่างไรบ้างคะ

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	เรามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่เกือบๆ	20%	ตัวรายได้ก็หลังจากที่เรามีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามา	ไปซื้อธุรกิจแบรนด์ไทย	ซื้อธุรกิจ

แบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นพรีเมี่ยมเข้ามา	ตั้งแต่ปี2016	มา	เรื่อยมา	เราก็จะมีการขยายสาขาทั้งที่เป็นสาขาเราเอง	กับสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์	การขยายสาขา

ท�าได้รวดเร็วขึ้น	รายได้มันก็จะเติบโตตามรายได้ที่เราขยายสาขาได้ทั้งที่เป็นร้านอาหารไทย	อาหารญี่ปุ่น	ทั้งที่เป็นร้านอาหารเราเอง	และขายลิขสิทธิ์ให้

กับแฟรนไชส์	รวมทั้งร้านที่เรามีไซส์ปกติ	และปัจจุบันที่เรามีไซส์ที่เล็กลง	การเติบโตก็เติบโตต่อเนื่องและมองถึงการเติบโตในช่วง	9	เดือนนี้ของปี2018	ที่

ผ่านมา	เราก็ยังเติบโตได้	ในอัตราเกิน	20%	

	 ส�าหรับปี	2019-2020	แผนการเติบโตก็คิดว่าเฉลี่ยก็คงไม่ต�่ากว่านี้	ก็ยังมุ่งเน้นในการขยายสาขาในเทียร์ต่างๆ	นอกศูนย์การค้า	มีแบรนด์ใหม่ๆเข้า

มา	ในธุรกิจแฟรนไชส์เราให้ความส�าคัญมาก	เพราะลูกค้าแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีสาขาเดียว	แฟรนไชส์เราส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากแฟรนไชส์

อื่นๆ	เพราะฉะนั้นเวลาขยายสาขาบางคนก็เป็นเจ้าของถึงเกือบ	10	สาขาก็มี	บางคนเฉลี่ย4-5	สาขาก็มี	ข้อได้เปรียบของธุรกิจเราคือเราสร้างแบรนด์เอง

แล้วเราขยายสิทธิของแฟรนไชส์ให้กับคนนอกในการไปขยายให้เรา	ซึ่งในธุรกิจนี้มันก็มีไม่มากที่ท�าได้แบบเรา	ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อสิทธิแฟรนไชส์มาจากต่าง

ประเทศแล้วมาขยายในประเทศ	วันนี้เรานอกจากจะขยายแฟรนไชส์ในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็มีสาขาในต่างประเทศ

ปัจจุบัน	8	สาขา	แบรนด์ญี่ปุ่นที่เคยเปิดในประเทศก็ไปถึงต่างประเทศแล้วมี	อากะ	เปิดที่พม่า	และกัมพูชา	ออนเดอะเทเบิ้ลก็ไปเปิดที่กัมพูชาเรียบร้อย

แล้ว	แบรนด์ไทยก็มีที่ลาวและกัมพูชา	ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวไดร์ฟให้อัตราการเติบโตรักษาไว้ได้เหมือนกับ	3-4	ปีที่ผ่านมา
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Q : ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้น IPO  

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	เราได้รับการอนุมัติจาก	ก.ล.ต.	เรียบร้อยแล้ว		โดยเราจะเสนอขาย

หุ้น	IPO	จ�านวน	75	ล้านหุ้น	ล่าสุดเพิ่งมีการก�าหนดราคาเสนอขาย	IPO	ที่หุ้นละ	13	บาท	

ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคา	Book	Building		โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่	

7	–	8	และ	11	กุมภาพันธ์นี้	และคาดว่าหุ้น	ZEN	จะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในวันที่	20	กุมภาพันธ์นี้	ส่วนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเดินสายพบนักวิเคราะห์	นัก

ลงทุนครับ	

Q : วัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน จะน�าเงิน IPO ไปท�าอะไรบ้าง
คะ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	วัตถุประสงค์ระดมทุนครั้งนี้	เพื่อน�าไปใช้ขยายธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ	ซึ่งรวมถึงการขยายและปรับปรุงสาขาร้านอาหาร	ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร

พาณิชย์	และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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Q : มองการเติบโตของเทรนด์หลังจากที่เราเข้ามาระดมทุน อย่างไรบ้างคะ

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ผมว่าการเข้ามาระดมทุนเป็นบริษัทจดทะเบียน	ก็มีข้อดีมากมายสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอดีตที่ผ่าน

มาคนนึกถึงเซ็นคิดว่าเรามีเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวคือแบรนด์เซ็น	แต่พอเราเข้ามาเราสื่อสารเรื่องนี้มากขึ้น	เราพบนักลงทุน	พบนัก

วิเคราะห์	จะเห็นว่าหลายๆคนรู้จักเรามากขึ้น	การท�าไออาร์มันก็ท�าให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและก็รู้จักตัวตนบริษัทฯ	มากขึ้น

	 สองก็คือผมคิดว่าเรามีมาตรฐานมีเบรนช์มาร์ทที่ดี	เพราะการเข้ามาในบริษัทจดทะเบียนมันก็ท�าให้เราอยู่ภายใต้ความเป็นมหาชน	อดีตที่

ผ่านมาเราก็เป็นบริษัทจ�ากัด	ผู้ถือหุ้นก็น้อยสเตคโฮลเดอร์ก็มีไม่กี่กลุ่ม	วันนี้เรามีสเตคโฮลเดอร์ที่หลากหลาย	เรามีทั้งที่เป็นลูกค้าไม่แน่ลูกค้าอาจ

จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานวันนี้อาจจะมาถือหุ้นบริษัทฯ	สเตคโฮลเดอร์ต่างๆ	ก็มีความสนใจมากขึ้น	ก็จะท�าให้ในเรื่องของการท�างานเองถ้าเกิด

พนักงานมีความเป็นเจ้าของ	ผมคิดว่าการท�างานภายใต้ความเป็นเจ้าของก็ท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ท�าด้วยใจท�าด้วยจิตส�านึกความเป็น

เจ้าของ	มันก็ส่งผลกับธุรกิจ	เรื่องของข้อที่สามก็คือผมว่าการเป็นมหาชนมันเป็นช่องทางในเรื่องของแหล่งทุนด้วย	เมื่อก่อนธุรกิจส่วนใหญ่บ้าน

เราจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเกือบทั้งหมด	ต้นทุนการเงินบางทีก็สูง	ถ้าเพอร์ฟอแมนซ์เราไม่ดีเกิดวิกฤติการเงินก็เป็นความเสี่ยง	แต่การที่เข้า

มาระดมทุนเราก็มีต้นทุนการเงินที่ถูกลง	

	 อย่างการเข้าตลาดหลังจากได้เงินมาส่วนหนึ่งก็น�ามาคืนให้กับหนี้ของสถาบันการเงินที่เรากู้มามันก็จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย	

ส่วนหนึ่งก็มาใช้ในเรื่องของการขยายร้านใหม่ๆ	ส่วนหนึ่งก็น�ามาปรับปรุงร้านเพราะอยู่ในธุรกิจนี้มานาน	หลายร้านที่อยู่ในช่วงของการปรับปรุง	

ธุรกิจอาหารเสน่ห์ของมันก็คือมันเป็นธุรกิจที่บริหารด้วยเงินสด	ถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องการซื้อธุรกิจใหม่ๆ	ซื้อแบรนด์ใหม่ๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมา	

เราก็ซื้อแบรนด์พวกนี้มา	เราก็อาศัยจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน	แต่ว่าต่อจากนี้ไปเราก็มีทางเลือกเราก็จะมีแหล่งทุนที่บางที่เราก็ออกเป็น

หุ้นกู้	หรือไม่ก็ระดมทุน	พวกนี้ก็จะช่วยเราในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ย	ในการแข่งขันในธุรกิจต่อจากนี้ไปมันมีต้นทุนการเงิน

ที่ต�่าลง	เพราะฉะนั้นการเข้าไปจดทะเบียนมันก็มีในหลายมิติ	เราก็จะ1.มาตรฐาน	2.ต้นทุนการเงิน	3.	เป็นที่รู้จักมากขึ้น	นี่คือข้อดีที่เราเปลี่ยนจาก

บริษัทจ�ากัด	เป็นบริษัทจ�ากัดมหาชน
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Q :  กังวลต่อภาวะตลาด IPO ที่ดูไม่ค่อยสดใสท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	ผมมองว่าความผันผวนตลาดมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	แต่ถ้าเรามองถึงธุรกิจของเรามันตรงข้ามเลย	ความ

ผันผวนของตลาดไม่ดี	แต่ธุรกิจเราดีขึ้นตามล�าดับ	ผมว่านักลงทุนเข้าใจสิ่งเหล่านี้	บางทีมองตลาดผันผวนแต่ธุรกิจที่เรามีอยู่ช่วงที่ผ่านมา	

เรามีการเติบโตต่อเนื่อง	7	ไตรมาสมีอัตราการเติบโตทั้งที่เป็นเซมสโตร์	ตัววัดต่างๆเราปรับปรุงดีขึ้นตามล�าดับทั้งรายได้และก�าไรผมคิดว่าตัวนี้

ก็จะเป็นตัวบอกเหมือนกันว่าบางทีความผันผวนในตลาดมันเกิดขึ้นตลอดเวลา	แต่พื้นฐานของบริษัทฯ	ที่ดีดูจากผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องซึ่ง

มันตรงข้ามกับความผันผวนของตลาดเลย	ตลาดผันผวนตัวเราดี	ตัวนี้น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

 Q : สุดท้ายอยากให้คุณบุญยง ฝากทิ้งท้ายถึงนักลงทุนและคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนในหุ้น 
ZEN 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	เรามองถึงโอกาสทางธุรกิจเรามองถึงการเติบโต	ผมเองหลังจากที่ได้เข้ามาบริหาร

แล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตัวธุรกิจ	ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีความสดใสเป็นปัจัย4		ยังไงก็คนยัง

ต้องการอยู่	ถ้าเราสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงทันกับผู้บริโภคเราก็จะเป็นผู้น�าในธุรกิจนี้	

เราก็มองถึงในระยะยาวเราก็มีจุดได้เปรียบเยอะ	แบรนด์ของเซ็นในแบรนด์ทั้งหมด

เป็นที่รู้จัก	ทุกคนรู้จักเวลาเราไปพบนักลงทุนพบนักวิเคราะห์พบคนภายนอก	

ทุกคนเป็นลูกค้า	ทุกคนก็เคยใช้บริการ	แล้วบริษัทฯ	ก็มีความุ่งมั่นว่าเราไม่ได้

หยุดที่ประเภทอาหารไทยกับญี่ปุ่น	ไม่ได้หยุดที่แบรนด์ที่เรามีอยู่ในวันนี้	
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	 เราวางเป้าหมายว่าหนึ่งท�าอย่างไรให้เราสามารถที่จะไปอยู่ในใจผู้บริโภคในทุกมื้อของอาหารที่

ทาน	วันนี้ในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้า	เรามีตัวเลือกให้ผู้บริโภคทานเราได้ทุกประเภททุก

วัน	อยากทานอาหารญี่ปุ่น	อยากทานอาหารปิ้งย่าง	อยากทานอาหารเวสเทิร์น	หรือแม้

กระทั่งอยากทานส้มต�า	อยากทานส้มต�า	อยากทานเวียดนาม	อยากทานสตรีทฟู้ด	ทุกมื้อ

ทานได้หมดเลย	ในทุกๆวัน	

	 สองคืออยากให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวก	เราจะต้องไปอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากที่สุด	ใช้

เวลาจากบ้านมาทานร้านเราในจุดที่ใกล้ที่สุด	ใช้เวลาไม่นานหรือไม่มีเวลาเราก็มีอาหารไป

บริการที่บ้าน	เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของเราก็มีตั้งแต่อยู่นอกศูนย์	อยู่ในสถานีบริการน�้ามัน	

ไปเติมน�้ามันก็เจอเราหรือไม่สุดท้ายเราก็อยู่ในตึกแถวอยู่ใกล้บ้าน	อยู่ในออฟฟิศ	เพราะฉะนั้นร้านใน

เครือเราจะเป็นร้านที่เราวางแผนว่าจะต้องท�าให้ใกล้ชิดผู้บริโภคให้มากที่สุดสะดวกในการซื้อมากที่สุด	ผมคิด

ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งท�าให้เราเห็นถึงการเติบโตหุ้นเราเป็นหุ้นที่มองถึงโกสสตอร์คในระยะสั้น	กลาง	ยาว	เราจะวางแผนการเติบโตทุกๆปีทั้งที่เป็น

ตัวรายได้และก�าไรเราให้ความส�าคัญทั้งที่เป็นพนักงานลูกค้าชุมชนและส�าคัญก็คือนักลงทุน	ก็ต้องมองถึงผลตอบแทนและเงินปันผลที่ลงทุน

แล้วต้องได้รับความคุ้มค่าได้รับผลตอแทนที่สูงขึ้นทุกๆปี	

Q: หุ้น ZEN  จะเป็นหุ้นแบบไหน 

	 คุณบุญยง	ตันสกุล	:	เป็นทั้ง	Growth	Stock	และ	Dividend	Stock	โดยถ้ามองถึงระยะยาวผมว่าหุ้น	

ZEN		ตอบโจทย์เลยครับ

------จบ------

By: สุกัญญา  ศิริรวง  
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มาอีกแล้ว	คราวนี้	มาพร้อมๆ....	บจ.เริ่มทยอย	
ประกาศผลประกอบการ	ปี2561	เชื่อว่า	จากนี้ไป	บจ.	คงทยอยส่งงบ	ผ่านระบบ
ตลาด	อย่างหนาแน่น	แต่ระหว่างรอคอย	เกมหุ้นรายตัว	นักลงทุน	คงเข้ามาเก็ง
ก�าไร
	 ...ตลาดหุ้นไทย	คงเข้าสู่โหมด	เคลื่อนไหว	ตามปัจจัยในประเทศและต่าง
ประเทศ	ชาวหุ้น	คงปรับตัวรื่นไหลไปตาม	สภาวะการณ์
	 วันศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,651.68	จุด	ลดลง	1.43	จุด	
หรือ	0.09%	มูลค่าการซื้อขาย	56,862.15	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อ
สุทธิ	1,775.14	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	383.73	ล้านบาท	นัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	647.42	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	
1,511.45	ล้านบาท
 INTUCH	คาดปีนี้	รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ	ลด
ลงเทียบปี61	เหตุอุตฯให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม-อุตฯทีวี	ชะลอตัว			
พร้อมตั้งงบลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน	เรนเจอร์	แคปปิตอล	ไม่เกินปีละ	200	ลบ.
+INTUCH	จ่ายเงินปันผล	1.17	บาท/หุ้น	งวด1ก.ค.-31ธ.ค.61	XD	21ก.พ.62	วัน
นี้	สีสันเกมหุ้น	INTUCH	น่ามอง	น่าติดตามค่ะ
	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	เอ็นพีพีจี	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	4	หรือ	NPPG-W4	จ�านวน	749.61	ล้านหน่วย	ได้ฤกษ์
ลงกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่	11	ก.พ.2562	เป็น
วันแรก	โดย	NPPG-W4	เป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท	ในอัตราส่วน	2.5	หุ้นเดิมต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ก�าหนด	มีอายุ	
3	ปี	และสามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาสในอัตรา	1	ใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ	1	หุ้น
สามัญใหม่	ราคาใช้สิทธิอยู่ที่	0.50	บาทต่อหุ้น
	 ส่วนเม็ดเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิ	warrant	นั้น	NPPG	จะน�ามาใช้
ส�าหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพการท�าก�าไรตามแผนเทิร์นอะ
ราวด์	2019	ซึ่งเป็นแผนแม่บทของบริษัทต่อไป	
	 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ	บริษัท	ผาแดง	อินดัสทรี	จ�ากัด	
(มหาชน)	PDI	ที่ระดับ	“BBB-”	โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงก�าไรที่มั่นคงจาก

โครงการโรงไฟฟ้าต่าง	ๆ	ของบริษัท	รวมถึงการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ	อย่างไร
ก็ตาม	อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากประวัติผลงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ที่ค่อนข้างสั้น	ตลอดจนความเสี่ยงจากการด�าเนินโครงการรีไซเคิลโลหะที่อยู่ใน
ระดับสูง	และหนี้สินที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้
	 บริษัท	เอเพ็กซ์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)หรือ	APEX	หนึ่งใน
ผู้น�าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	แบบมิกซ์ยูสระดับพรีเมี่ยม	เซ็นสัญญากับ	แมริ
ออท	อินเตอร์เนชันแนล	(NASDAQ:	MAR)	เพื่อว่าจ้างบริหารโรงแรมและจัดให้
เช่าเรสซิเดนซ์	โครงการมิกซ์ยูสสุดหรู	“Sheraton	Krabi	Long	Beach	Resort	
&	Residences”	บนท�าเลที่ดีที่สุดหน้าหาดยาว	จังหวัดกระบี่	มูลค่าโครงการ
รวม	3,459	ล้านบาท	พร้อมเปิดบริการไตรมาสที่	4	ปี	2564	ดึงดูดนักลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม	หวังสร้างเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่แก่นัก
ท่องเที่ยวทั่วโลก
	 เกาะติดงบปี’61	ของบมจ.	คอมมิวนิเคชั่น	แอนด์	ซิสเต็มส์	โซลูชั่น	(CSS)	
อย่าให้คลาดสายตา	แม้	“สมพงษ์	กังสวิวัฒน์”	ไม่การันตีผลงาน	แต่จาก
ศักยภาพของบริษัท	และฝีมือการบริหารงานของทีมผู้บริหารแล้วไม่น้อยหน้าใคร		
แถมยังมีโครงการขนาดใหญ่ให้	CSS	ได้มีส่วนร่วมอีกเพียบ!...งานนี้มีลุ้นให้ได้ชื่น
ใจจ้า
	 แม่มดน้อย	มีข่าวมาบอก	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เปิดเผยว่า	เมื่อวัน
ที่	8	กุมภาพันธ์	2562	ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
ของบริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)	
(EARTH)	ประมาณ	50	คน	ได้เดินทางมา
ที่	ก.ล.ต.	และขอหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการ
กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดัง
กล่าว	
	 ก.ล.ต.	ได้ชี้แจงกับผู้แทนกลุ่มที่เดินทาง

มาให้ทราบถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ	ก.ล.ต.	ซึ่งการพิจารณาเป็น
ไปตามขั้นตอนที่รัดกุม	เป็นธรรม	และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง	โต้แย้ง
และแสดงหลักฐานของตนแล้ว	ซึ่งปัจจุบันการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร	
EARTH	อยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน	
	 ก.ล.ต.	รับทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ	EARTH	และ
อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความมีอยู่จริงและสิทธิตามกฎหมาย
ในเหมืองถ่านหิน	2	แห่งเพิ่มเติม	รวมทั้งข้อมูลการทบทวนราคายุติธรรมของ
สิทธิในเหมืองดังกล่าว	เพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลครบถ้วน

มาแล้ว

บล.ฟิลลิป	:	VGI	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	SNC	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.30	บ.

บล.ฟิลลิป	:	RJH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	BBL	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	231.00	บ.

					บล.ทิสโก้	:	BR	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.70	บ.

บล.ทิสโก้	:	ADVANC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	195.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SNC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.20	บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	ADVANC	แนะน�า	ซือ้	ราคาพืน้ฐาน	ที	่223.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SIRI	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.50	บ.	
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